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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ๒ (ห้องประชุมเล็ก) อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวินัย โยธาวธุ ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ  
๒ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๓ นายสายค า  ชัยชนะ กรรมการ สายค า  ชัยชนะ  
๔ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ บุญเที่ยง  วงค์พิใจ  
๕ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา  กรรมการและเลขานุการ ดวงเดือน  อุทธโยธา  

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรช านาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๘ น.  

  เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวดวงเดือน อุทธ โยธา  เลขานุการคณะกรรมการสามัญ                          
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีถ้อย ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมและอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม 
๕ คน มีผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม จึงแจ้งประธานที่
ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป           

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
   ต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ เลขานุการฯได้ส่ งรายงานการประชุม         
ประธานฯ  คณะกรรมการสามัญ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ งที่  ๖ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๗                                  
   วันศุกร์ที่  ๑๖ สิ งหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๗ พร้อมแจ้ ง เชิญประชุมเมื่ อวันที่  ๒๐                                        
   สิงหาคม  ๒๕๖๗  แล้วนั้น ซึ่งได้มีการประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ของร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาฯสมัยที่ ๓                    
   (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  เพ่ือเสนอร่างเทศ 
   บัญญัติงบประมาณราจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามล าดับขั้นตอนต่อไป                               
   มีกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง   หรือ เพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
   สามัญตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖   สิงหาคม                  
   พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ
   ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม

/คณะกรรมการ
... 
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   คณะกรรมการสามัญ  ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๖ 
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานประชุม 
   สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖  สิงหาคม                             
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน ๕  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติ  
   เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานการ  
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่  
   ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
   คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๖ 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล            
   ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗              
   เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายวินัย โยธา   ได้รับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ว่าเลขานุการสภาฯ 
ประธานฯ             ได้จัดท าบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
   (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ                        
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒)                         
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า“รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ                        
   สามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงาน การประชุม        
   ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ               
   เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า                     
   หนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น... 

 ดังนั้น จึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่ ๒)  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่  ๑๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุ มสภาฯ                   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือจะได้เสนอ ประธานสภาฯและที่ประชุมสภาฯพิจารณา
รับรอง ต่อไป รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อยแนบวาระ                           

/การประชุมนี้... 
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การประชุมนี้และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระส าคัญ ของบันทึกรายงาน  
การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)  เมื่อวันศุกร์ ที่ 
๑๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป 

นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา  ได้แจ้งสรุปสาระส าคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                   
กรรมการและเลขานุการฯ   ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจ านวน ทั้งหมด  ๑๔  หน้า  สรุปสาระส าคัญ 
   ดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ให้พนักงานเทศบาล                      
   ที่โอนย้ายมาใหม่ และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย คนใหม่แนะน าตัวเอง 
   ต่อที่ประชุม 
    ๑. นายธนเดช  อินต๊ะอุด  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายมา 
   จากเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพเยา โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  
   ที่เทศบาลต าบลศรีถ้อย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๗  
    ๒. นางสาวณัฐนาถ  ไทยศิริมงคล  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
   ต าบลศรีถ้อย ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีถ้อย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
   พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ที่ หมู่ที่  ๘  บ้านท่าต้นหาด ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ               
   จังหวัดพะเยา 

    ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ                                  
   สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประขุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                                                            
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

 

    ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู ้

          -ไม่มี 

    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 

          -ไม่มี 

    ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    ๕.๑ ญัตติพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                                              
   พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ี ๒ (ข้ันพิจารณาแปรญัตติ)  

/มติที่ประชุม... 
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    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ                     
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้คงไว้                  
   ตามร่างเดิม เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอขอแปรญัตติ 
    ๕.๒ ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                      
   พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ี ๓ (ข้ันพิจารณาให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) 
    มติที่ประชุม  ทีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๘  

    ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติอ่ืนๆ 

    -ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๗ (กองช่าง) 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย                                     
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๗ (กองช่าง) 

    ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ 

 ดาบต ารวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย แจ้งเรื่อง
ด่วนกรณีเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย เนื่องจากฝนตกหนักท าให้
น้ าหลากเอ่อท่วมที่ดินของประชาชนและการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย หลายจุด โดยมี
การสั่งการให้ตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งการให้
ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สมาชิกสภาฯ หลายท่านแจ้งที่ประชุม ปัญหาน้ าเอ่อท่วมที่ดินและที่พักอาศัยของ
ประชาชนมีสาหตุหลักมาจากน้ าไม่มีที่ระบายออกและท่อระบายน้ ามีขนาดเล็ก
เกินไป ท าให้น้ าระบายออกไม่ทัน จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นกว่าเดิมเพ่ือจะได้ระบายน้ าออกได้อย่างสะดวกต่อไป 
 ที่ประชุม  สมาชิกสภาฯเสนอให้เทศบาลนได้เร่งด าเนินโครงการ
ต่างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากประชาชนได้รับความล าบากในการใช้เส้นทาง
สัญจร และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนสายหมู่ที่ ๗ บ้าน                
ท่าต้นหาด – ต าบลแม่สุก เป็นหลุมบ่อ จึงต้องการให้ท าการซ่อมแซมต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  ชี้แจงถนนดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.      
จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้มีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้ท าเป็นหนังสือเสนอให้ อบจ.
ได้ด าเนินการซ่อมแซม ต่อไป 
 นายประทีป  ภาชนนท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม แจ้งเรื่องการได้รับ
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเทศบาลต าบล
ศรีถ้อย ได้รับเลือกเป็นต าบลต้นแบบในการจัดท าโครงการหรือท าโครงการเพ่ือ
ขอรับการอนุมัติงบประมาณ มาช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในการ
สร้างบ้านพักอาศัยหรือซ่อมแซมบ้านเรือน  จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ  
ได้ท าการส ารวจข้อมูลประชาชนในพ้ืนที่ทุกๆด้าน เพ่ือเสนอโครงการในการขอรับ

/การอนุมัติ... 
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การอนุมัติงบประมาณมาด าเนินการให้ประชาชนในพื่นที่ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
ต่อไป 
 -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์การต้นทุจริต ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๗ บ้านขัวตาด                       
ต าบลศรีถ้อย เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แจ้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก และการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง โดยการช่วยกันตรวจเช็ก
ภาชนะเก่าที่มีน้ าขังซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย ขณะนี้  มีผู้ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกจ านวน  ๓  ราย ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
 -การด าเนินโครงการตามพระราชด าริฯด้านสาธารณสุข ในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลศรีถ้อย ซึ่งมีหลายหมู่บ้านได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณแล้วหลาย
หมู่บ้าน  จึงต้องการให้หมู่บ้านที่ยังไม่ได้เสนอโครงการเข้ามาขอรับงบประมาณ            
ได้เร่งส่งโครงการมาให้เทศบาลต าบลศรีถ้อย โดยเร็ว 
 -วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  และการมอบป้ายให้ร้านค้า 
(ร้านค้าสีขาว) ที่ไม่จ าหน่ายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
 สมาชิกสภาฯ  เสนอต่อเทศบาลอยากให้เทศบาลแต่งตั้งประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่  ซึ่งระยะหลังเทศบาลไม่ค่อยมี
การแต่งตั้งภาคประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างใน
พ้ืนที่  
 ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  เห็นด้วยตามที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอมาซึ่งก็จะ
น าไปพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอ่ืน  ๆ  เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานฯ  เรื่องอ่ืนๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๕ น. 
 
 
           

 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
             (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
    เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
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    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
                ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
 
 
 

 


